



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

อนุสนธิประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การสังกัดสาขาวิชาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาแต้มคะแนนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกสาขาวิชา (Program Selection Score Average หรือ PSSA) เมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกของนิสิต ที่ยังไม่มีต้นสังกัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตในกลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561 ไว้ ดังนี้

1. รายวิชาที่นำมาคำนวณ PSSA ประกอบด้วย รายวิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (3 หน่วยกิต) การเขียนแบบวิศวกรรม (3 หน่วยกิต), คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (3 หน่วยกิต), ฟิสิกส์ทั่วไป I (3 หน่วยกิต), ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (1 หน่วยกิต), ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป (1 หน่วยกิต), หลักมูลเคมีทั่วไป (3 หน่วยกิต), คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (3 หน่วยกิต), ฟิสิกส์ทั่วไป II (3 หน่วยกิต), และปฏิบัติการฟิสิกส์ II (1 หน่วยกิต)

2. การกำหนดสัดส่วนจำนวนรับนิสิตกลุ่มวิทยาเขตบางเขนภาคปกติ ยกเว้นนิสิตโควตาแยกตามแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15.79, วิศวกรรมโยธา 10.53, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10.53, วิศวกรรมไฟฟ้า 15.79, วิศวกรรมอุตสาหการ 10.53, วิศวกรรมเครื่องกล 10.53, วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 5.26, วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 5.26, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5.26, วิศวกรรมวัสดุ 5.26 และวิศวกรรมการบินและอวกาศ 5.26 ของจำนวนนิสิตรวมในกลุ่มตามลำดับ ทั้งนี้ จำนวนนิสิตรวม หมายถึง จำนวนรวมของผู้ที่มีสถานภาพนิสิต ที่ยังไม่มีต้นสังกัด ณ วันที่ประกาศผลการแยกสังกัดสาขาวิชา

3. การคำนวณจำนวนรับนิสิตแยกแต่ละสาขาวิชาให้คิดเลขเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็ม (หน่วย: คน) หากผลรวมของนิสิตทุกสาขาวิชาไม่เท่ากับจำนวนนิสิตรวม ให้นำตัวเลขเต็มหนึ่งไปบวกเพิ่มให้กับสาขาวิชาที่มีจำนวนเต็มเป็นศูนย์และที่มีค่าเศษทศนิยมคงเหลือสูงสุดตามลำดับ จนได้ผลรวมของนิสิตแต่ละสาขาเท่ากับจำนวนนิสิตรวม

4. การดำเนินการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิต มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำกับดูแล และควบคุมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศผลคะแนนสอบไล่

ทั้งนี้ การประกาศผลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ถือเป็นที่สุด และไม่อนุญาตให้นิสิตขอเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์